



**ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  
TẠI UCRAINA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Kiev, ngày 24 tháng 03 năm 2014

## **THƯ CẢM ƠN**

*Kính gửi: Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam*

Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina và Hội phụ nữ Việt Nam ở Kiev, Kharcov, Odessa cũng như toàn thể chị em phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Ucraina rất xúc động nhận được Thư thăm hỏi của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đại sứ quán, tôi xin chân thành cảm ơn những tình cảm thân thiết, tốt đẹp của Đồng chí Chủ tịch và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Thời gian qua, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Ucraina có nhiều diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ tới cuộc sống và an ninh của cộng đồng người Việt tại Ucraina nói chung, chị em phụ nữ Việt Nam tại Ucraina nói riêng. Qua thư thăm hỏi của các đồng chí, chúng tôi cảm nhận được sự chia sẻ chân thành và quan tâm sâu sắc đối với những người con Việt Nam ở xa Tổ quốc. Chúng tôi xem đó không chỉ là sự động viên, khích lệ kịp thời với chị em phụ nữ ta tại Ucraina mà còn thấy trách nhiệm cần làm tốt hơn nữa việc lãnh đạo các hội phụ nữ Việt Nam tại Ucraina cùng với các tổ chức hội đoàn khác tạo nên sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng, chung tay góp sức cùng nhau vượt qua hoàn cảnh khó khăn trước mắt.

Chúng tôi ghi nhớ những ấn tượng tốt đẹp và những kết quả đạt được khi Đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do đồng chí Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa dẫn đầu tới thăm và làm việc tại Ucraina. Đại sứ quán xin trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, phối hợp công tác, quan tâm hỗ trợ của Trung ương Hội trong việc củng cố, tăng cường hiệu quả hoạt động của phong trào phụ nữ Việt Nam tại Ucraina trong thời gian tới, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của cộng đồng.

Kính chúc đồng chí Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa và các đồng chí trong Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi hơn nữa trong sự nghiệp cao cả “vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam”./.



**ĐẠI SỨ**

**Nguyễn Minh Trí**